

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์สำนักการระบายน้ำ ปี 2548

วันที่	หัวข้อข่าว	รายละเอียด
14 ม.ค.	สำนักการระบายน้ำเริ่มขุดเจาะอุโมงค์ระบายน้ำ	เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 48 เวลา 10.30 น. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานในพิธีเริ่มงานขุดเจาะอุโมงค์และตรวจงานการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
25 ม.ค.	สนน.สัมมนาฟื้นฟูคุณภาพน้ำในบึง กทม.	เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 48 นายธีรเดช ตั้งประเสริฐกุล ผอ.สนน. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องโครงการสำรวจเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในบึงของ กทม. โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร
1 ก.พ.	คณะ นศ.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เยี่ยมชมโครงการบำบัดน้ำเสียดินแดง	ผอ.สนน. แจ้งว่าในวันที่ 3 ก.พ. 48 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจารย์คณะกรรมการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำคณะนักศึกษาและเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการกำจัดของเสียและสิ่งปฏิกูล ที่โครงการบำบัดน้ำเสียรวมระยะที่ 1 (ดินแดง)
14 ก.พ.	ผู้ว่าฯ กทม. ตรวจบึงรับน้ำหนองบอน	เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 48 ผู้ว่าฯ กทม. ได้ลงพื้นที่ตรวจบึงรับน้ำหนองบอน เขตประเวศ ในการนี้ นายสัญญา ชินนิมิตร รพอ.สนน. ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการใช้บึงรับน้ำหนองบอนในการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมและตรวจสถานีสูบน้ำ หนองบอน
17 ก.พ.	สนน.เปิดศูนย์ป้องกันน้ำท่วม 1 มี.ค. 48 นี้	ผอ.สนน. แจ้งว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทันฤดูฝนในปีนี้อย่างดีและเพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพฯ จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม กทม. ณ ห้องศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม ชั้น 6 อาคารสำนักการระบายน้ำ กทม.2
3 มี.ค.	ตรวจคลองเปรมประชากร	ผว.กทม. พร้อมด้วย ผอ.สนน. และคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจผลการดำเนินการทำความสะอาดคลองเปรมประชากรตามโครงการสวนสวย คลองใส ถนนสะอาด
14 มี.ค.	สนน.ร่วมมือกรมราชทัณฑ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	สนน.ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำทั้งในส่วนของ สนน. และ สนช. 26 เขต ความยาวประมาณ 1,167 กม.
17 มี.ค.	สนน.สนับสนุนการช่วยเหลือปัญหาภัยแล้ง	ผว.กทม. ได้สั่งการให้ สนน. สำรวจพื้นที่เรื่องน้ำที่ใช้ในการเกษตรใน กทม. มีหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และให้เขมงวดในการเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันการไหลทะลักของน้ำเค็ม
25 มี.ค.	สนน. จัดอบรมเข้มการใช้เครื่องสูบน้ำ	สนน. โดย กองเครื่องจักรกล จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ จนท. ควบคุมการเดินเครื่องสูบน้ำประจำปี 2548 จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 18 - 22 เม.ย. 48
31 มี.ค.	รองฯสามารถประชุมแนวตั้ง สนน.กับหัวหน้าฝ่ายโยธาเขต	นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ รพว.กทม. สั่งการให้จัดประชุมในวันที่ 1 เม.ย. 48 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการระบายน้ำ ชั้น 3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากฝน
20 เม.ย.	นโยบายสิ่งแวดล้อม	นางสาวอัญชลี ปัทมาสวรรค์ รพอ.สนน. พร้อมคณะผู้บริหาร นำคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมเยี่ยมชมผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย ผว.กทม. โครงการ 10 คลองใส
13 พ.ค.	สนน.เปิดโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร	ผว.กทม. เป็นประธานพิธีเปิดโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมเขตจตุจักร ห้วยขวาง พญาไท และบางส่วนของเขตดินแดง บำบัดน้ำเสียได้ 150,000 ลบ.ม.ต่อวัน
20 พ.ค.	สนน. จัดอบรมการใช้เครื่องจักรกล	สนน.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ด้านการควบคุมและการใช้เครื่องจักรกลให้แก่ข้าราชการในสังกัด เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจในข้อดีเสียของการซ่อมบำรุงฯ
30 พ.ค.	แก้ปัญหาหน้าน้ำเสียคลองแสนแสบ	นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาหน้าน้ำเสียในคลองแสนแสบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรณรงค์ให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียลงสู่คลอง
6 มิ.ย.	รองผู้ว่าฯ สามารถ ตรวจคลองบางโพธิ์ขวาง	นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ ลงพื้นที่ตรวจงานการก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมคลองบางโพธิ์ขวาง หลังศาลเจ้าแม่ทับทิม ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี 13 (ซอยไสวสุวรรณ)
20 มิ.ย.	พิธีเปิดโรงบำบัดน้ำเสีย	ผว.กทม. เป็นประธานพิธีเปิดโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ณ บริเวณด้านข้างศาลาว่าการ กทม. 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 48



สรุปข่าวประชาสัมพันธ์สำนักการระบายน้ำ ปี 2548 (ต่อ)

วันที่	หัวข้อข่าว	รายละเอียด
1 ก.ค.	สนน.อบรมนายท้ายเรือ	นายสัญญา ชินนิมิตร รผอ.สนน. เป็นประธานเปิดอบรมวินยจราชารทางน้ำสำหรับนายท้ายเรือ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินยจราชารทางน้ำ
1 ก.ค.	สนน.อบรมระบบทำนายน้ำท่วม	สนน. ได้จัดให้มีการอบรมการใช้โปรแกรมระบบทำนายน้ำท่วมให้กับเจ้าหน้าที่ กสน. สนน. เจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมชลประทาน ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม ชั้น 6 สำนักการระบายน้ำ
4 ก.ค.	สนน.ปรับปรุงฝาท่อซอยโชคชัยร่วมมิตร	สนน. ดำเนินการซ่อมขอบบ่อพักและปิด เปลี่ยนฝาท่อพักท่อระบายน้ำซึ่งต่ำกว่าผิวจราจรในซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อความเป็นระเบียบ และป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ
6 ก.ค.	ผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ตรวจคลองแสนแสบ	ผว.กทม. ลงพื้นที่ตรวจการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมและการปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองแสนแสบ ในวันที่ 7 ก.ค. 48 ด้วยการเดินทางโดยท่าเรือชอยทองหล่อถึงท่าเรือประตูน้ํา บริเวณราชดำริ
1 ส.ค.	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามแผนป้องกันน้ำท่วม	สนน. ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครและตามแผนป้องกันน้ำท่วมประจำปี 2548 ไปแล้ว 735 เครื่อง (เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 586 เครื่อง,เครื่องยนต์ดีเซล 149 เครื่อง)
2 ส.ค.	สนน.กำจัดผักตบชวาตามโครงการ กรุงเทพฯ สีเขียว เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมทราชนิ	สนน. ดำเนินโครงการกรุงเทพปลอดผักตบชวาตามโครงการ "กรุงเทพฯสีเขียว เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมทราชนิ" ซึ่งจะกำจัดผักตบชวาให้แล้วเสร็จในวันที่ 5 ส.ค. 48
24 ส.ค.	สนน. ประชุมเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม	เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล จึงได้จัดให้มีการประชุมในวันที่ 26 ส.ค. 48
24 ส.ค.	สนน.จัดสัมมนาในระบบทำนายน้ำท่วม	สนน. จัดสัมมนาโครงการจัดทำระบบทำนายน้ำท่วมเนื่องจากฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกภายในคันกันน้ำพระราชดำริ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค เขตราชเทวี ในวันที่ 29 ส.ค. 48
30 ส.ค.	สนน.จัดกิจกรรมอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง	สนน. จัดกิจกรรม "โครงการน้ำดี น้ำใส น้ำใจ คนรักคลอง" ณ ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมฝั่งธนบุรี ถนนเทอดไท เขตภาษีเจริญ ในวันที่ 27-28 ส.ค. 48 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกที่ดีให้เยาวชนในการอนุรักษ์และตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำลำคลอง
21 ก.ย.	สนน.จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ	ผอ.สนน. เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ทำความสะอาดคลองเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ ณ บริเวณคลองลาดพร้าว ไกลฝั่งพระราม 9 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ที่อยู่ริมคลองเขามีสวนร่วมโดยการไม่ทิ้งขยะ สืบปฏิภลลงสู่คูคลองและท่อระบายน้ำ
30 ก.ย.	สนน. สับส่นเครื่องสูบน้ำ	สนน. ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสับส่นเครื่องสูบน้ำ 145 เครื่อง พร้อมได้จัดหน่วยบริการเร่งด่วน "BEST" ให้บริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำสม่ำเสมอ
6 ต.ค.	สนน.จัดบรรยายเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)	นางสาวอัญชลี ปัทมาสวรรค์ รผอ.สนน. ได้จัดให้มีการบรรยายเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยเริ่มใช้ระบบฯ ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. 48
1 พ.ย.	สนน.จัดประชุมแผนป้องกันน้ำท่วมปี 49	นายยลชีพ สุขมาก รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในปี 49 ระหว่าง สนน. และ สนข. ทั้งนี้ได้ให้ สนข. สัรวจหาแกมลิงเพื่อที่จะช่วยบรรเทาปัญหาหน้าท่วม พร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้ให้พร้อมและเพียงพอ
1 พ.ย.	เจ้าหน้าที่ สนน. ช่วยเหลือผู้ประสบรถยนต์เสีย	เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 48 เวลาประมาณ 24.30 น. เกิดฝนตกหนัก มีน้ำท่วมขังในถนนวิภาวดีรังสิต ทำให้มีรถจอดเสียอยู่จำนวนหลายคัน ซึ่งนายณรงค์ศักดิ์ อินโย ลูกจ้างประจำกลุ่มงานวิศวกรรมคลอง กรบ. สนน. ได้ขับรถยนต์ ผ่านมาบริเวณ ปตท.สำนักงานใหญ่ และช่วยเหลือรถยนต์ของพนักงานบริษัท การบินไทย และรถยนต์อีกจำนวนหลายคัน
1 พ.ย.	จนท.สนน. ประสบอุบัติเหตุไฟฟ้าดูดขณะปฏิบัติหน้าที่	เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 48 เกิดฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในถนนรุ่งประชา สนน.ได้ส่งหน่วย BEST ไปเพื่อตรวจสอบและแก้ไขท่อระบายน้ำ โดยไม่ทราบว่ามีท่อแปบรอยสายไฟหลุดจากสายไฟฟ้าที่ต่อเชื่อมกับเครื่องวัดข้าวสุด ทำให้ถูกไฟฟ้าดูดได้รับบาดเจ็บสาหัส
14 ธ.ค.	สนน. เร่งประสานการล้างท่อระบายน้ำ กรมทางหลวง	สนน. ประสานไปยังแขวงการทาง กรมทางหลวง ให้ช่วยเร่งดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำถนนแจ้งวัฒนะ ช่วงจาก ถ.วิภาวดีรังสิตถึงแยกอนุสาวรีย์หลัักลี เนื่องจากการปรับปรุงผิวจราจรทำให้มีเศษวัสดุตกในท่อระบายน้ำ ทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก

